

ต้นไม้..ออกผลเป็นผู้หญิงสวยงามมาก...!

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.พ. 2552

เรื่องของนารีผล ที่หลวงพ่ोजรัญเล่าให้ฟัง

นารีผล หรือมักกะลีผล หรือมักคะลีผล เป็นพืชชนิดหนึ่งมีอยู่ในป่าหิมพานต์ ออกดอกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรี ออกดอกช่อขนาดเท่ากำปั้น ผลมีรูปร่างสัดส่วนเหมือนสาวแรกรุ่นอายุ 16 ปี ผิวมีมะพร้าวสีทอง ตาดำสีทอง ตาขาวสีฟ้า ผมหสีทอง ตาโตเด่นชัด จมูกเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โด่ง 45 องศา ผมหสีทอง ที่ขั้วมีขี้ผึ้งเหมือนมั่งคุด คิวตอ คุบปลอง มี 3 ปลอง ไม่มีไหปลาร้า นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว ชี้ กลาง นาง กอ ยาวเสมอกัน นิ้วโป่งยาวโตครึ่งหนึ่งของนิ้วชี้ นิ้วมือและแขนไม่มีขบปลอง มีกลิ่นกายหอมที่สุด เต็มไปด้วยกามคุณทั้ง 5 ร่างกายเบาเพราะไม่มีกระดูก ต้นมักกะลีผลสูงใหญ่ ใบเหมือนมะม่วงแต่ใหญ่เท่าใบกล้วย ดอกคล้ายกล้วยไม้ มีพวงละ๕ดอก นารีผลมีขี้ผึ้งที่หัวคล้ายมั่งคุด

เมื่อต้นนารีผลออกช่อได้ 3 วันก็จะมีประจำเดือน 7 วันร่วงหลุดจากต้น เมื่อหลุดจากต้นแล้วยังอยู่ได้อีก 4-5 เดือน จึงจะเริ่มเหี่ยว เหมือนดอกไม้ และจะหดลงยอส่วนลง จน หายไปในที่สุด ดอกของมักคะลีผลนี้ ก็มีหุบมีบานเหมือนดอกบัว 18.00 น. ก็หุบ และ 06.00 น. ก็บานออกมารองรำทำเพลง สงกลิ่นหอมตลบอบอวลทั่วทั้งบริเวณนั้น

ฤาษีที่ยังหาะไม่ได้ก็จะมานั่งที่โคนต้น ส่วน นักสิทธิ์ วิทยากร คนธรรพ์ ก็จะมาเอาไปเสพสังวาส

เมื่อประมาณสามหมื่นปีก่อน พระเวสสันดร พร้อมด้วยพระนางมัทรี และบุตร 2 คนคือ ชาริกุมาร และ กัญหาชิตนากุมารี ถูกเนรเทศจากนคร ไตเดินทางสู่ป่าหิมพานต์ ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น ท้าวสักกะเทวราช ได้เสด็จเห็นอันตรายในป่านั้นจึงได้เนรมิตบรรณศาลาสำหรับพระเวสสันดร พระนาง

มัทรี และกุมารทั้ง 2 ขณะบำเพ็ญอยู่นางมัทรีต้องออกมาหาผลไม้ในป่านั้น ซึ่งมีดาบส ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยากร คนธรรพ์ ทั้งหลายอาศัยอยู่ซึ่งยังมีกิเลส เก่งว่าจะมาลวงศีลพระนางมัทรี ท้าวสักกะเทวราช จึงได้เนรมิตต้นมักคะลีผล เป็นมักคะลีผล หรือเป็นต้นไม้แห่งคำสาปของพระอินทร์ จำนวน 16 ต้น ไขว่รอบทิศ ณ ที่ไกล ก่อนถึงบรรณศาลา

ว่ากันว่า จริงๆ แล้ว ผลหนึ่งผล ก็คือรุกขเทพธิดาหนึ่งนาง หรือ เมื่อต้นนารีผลออกดอก เสมือนเกิดวิมานแห่งรุกขเทพธิดาขึ้นที่นั่น เมื่อติดลูก ก็คือเทพธิดาจุติลงมาเกิดที่นั่น ความสวยงามสมบูรณ์แห่งผลนารีผล แต่ละผล จึงสวยงามต่างกัน ขึ้นอยู่กับบุญของเทพธิดาแต่ละนางด้วย... เทพธิดาแต่ละนางที่มาเกิดนั้น หาได้ถูกบังคับมาไม่ แต่เป็นผลกรรมที่ต้องมาเกิด

เมื่อเหล่านักสิทธิ์ วิทยากร เดินทางมาพบเข้า หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ตบะแตก ก็จักได้เสพบำเรอกับนารีผล... เมื่อตบะแตก ฤทธิ์เสื่อม เหาะไปต่อไม่ได้ ... เมื่อไปต่อไม่ได้

ก็ไม่มีทางจะได้พบกับพระนางมัทรี.... การจะเดินทางต่อ หรือออกไป จำต้องบำเพ็ญเพียรใหม่ ยกระดับจิตขึ้นแล้ว จึงกลับออกมาได้....

แม้ว่า พระเวสสันดร พระนางมัทรี จะเสด็จออกจากป่าเข้าเมืองไปแล้ว ต้นนารีผล ก็ยังคงมีอยู่ในที่นั้น トラบเทาทุกวันนี้ ยังมีดอกกุหลอมกรุ่น มีนารีผลห้อยระย้าอยู่ดังเดิม แม้อายุที่หมดอายุขัยจะร่วงหล่นเหี่ยวเฉาไป ลูกใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ไม่ได้ขาด

บรรณศาลาก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันนี้ยังคงมีอยู่ และจะหายไปพร้อมกับต้นนารีผลเมื่อสิ้นสมัยพุทธกาล อายุของพุทธศาสนาครบ๕,๐๐๐ปี

ว่ากันว่า บางครั้ง ฤๅษีที่บำเพ็ญเพียรจนตบะกล้า กิเลสสงบระงับ เพื่อจะทดสอบจิตตน ก็จะเหาะไปที่ต้นนารีผล มองดูนารีผล ว่าตนจะตบะแตกหรือไม่... หรือบางครั้งฤๅษีผู้เป็นอาจารย์ อาจจะพาลูกศิษย์ไปทดสอบระดับจิต ไปฝึกควบคุมจิต ที่นั่น ก็มี

และว่ากันว่า พวกนักสิทธิ์วิทยากร มักจะเหาะไปเก็บนารีผล อุ้มมาเซยชมแล้ว ฝึกจิตใหม่ ค่อยเหาะกลับออกมา

นารีผล เป็นที่ต้องการของสัตว์วิเศษ (คนุรุษเป็นต้น) รวมถึงวิทยากรทั้งหลายผู้ยังไม่หมดกามราคะ ดังนั้น การที่นารีผลจะเหี่ยวแห้งคาตนแล้วร่วงหล่นนั้น เป็นไปได้ยาก ก่อนจะโรยรา จะมีเทวดา สัตว์วิเศษ และวิทยากร เป็นต้นมาเก็บเอาไป

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมบรรณศาลาถึงมีอายุ ประมาณ 30,000 ปี เนื่องจากถูกเนรมิตสมัยพระเวสสันดร และหลังจากสวรรคต แล้วก็เสวยสุขบนสวรรค์อีก 2 เดือน จึงจุติมาเกิดเป็นพระพุทธรเจ้า เวลาในสวรรค์ 1 วันทิพย์ เทากับ 400 ปีโลกมนุษย์

ปัจจุบันมีผู้อ้างว่าพบนารีผลมากมาย และนำมาให้ดูตามสื่อ ลองพิจารณาเรื่องที่เราเล่ามาเกี่ยวกับภาพของนารีผลที่เห็นตามข่าวว่าจะจริงเท็จอย่างไร



ที่มาพลังจิต.คอม